

ด่วนที่สุด

ที่ สฎ ๐๐๑๘/ว ๐๓๖ ก ๕



ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อ.เมืองฯ สฎ ๘๔๐๐๐

๐๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ ๔ ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างอิง ๑.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๖๑๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๕๒๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างอิง ๑ กระทรวงมหาดไทยแจ้งการปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน โดยขอให้จังหวัดเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ ครั้งที่ ๔ หลังจากประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ และตามหนังสือที่อ้างอิง ๒ กระทรวงมหาดไทยเชิญจังหวัดเข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ ๔ ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายในการลงพื้นที่ ครั้งที่ ๔ ให้แก่จังหวัดและอำเภอเพื่อนำไปมอบหมายให้ทีมขับเคลื่อนระดับตำบล/ชุมชน ดำเนินการ ดังนี้

๑.การลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบล/ชุมชน ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการสร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างการเข้าใจและเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กับประชาชนแทนการบรรยายเพียงอย่างเดียว ตามกรอบการดำเนินการที่กำหนด ในเรื่องรู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ และประเด็นเพิ่มเติมที่กระทรวงมหาดไทยจะได้สั่งการในลำดับต่อไป

๒.การดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ด้วยความโปร่งใส เป็นโครงการที่เกิดผลผลิตภาพ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน เกิดการกระตุ้น เศรษฐกิจฐานราก และหากเป็นโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐาน ควรเป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ กระตุ้น เศรษฐกิจฐานราก หรือเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

๒.๒ ในขั้นตอนการพิจารณาจัดทำโครงการ ควรมีภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกลั่นกรอง เสนอแนะ และให้ความเห็นในการ จัดทำโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยันธ์ จิรศักดิ์สุนทร)

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร ๐-๗๗๒๗-๒๕๕๖

www.dopasurat.go.th